

### คู่มือสำหรับประชาชน : การขอรับการสนับสนุนน้ำ อุปโภค-บริโภค

หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ กระทรวงมหาดไทย

#### หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

ตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการปกครองส่วนตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.สภาพัฒนาการปกครองส่วนตำบล (ฉบับที่6) พ.ศ.2546 มาตรา68 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายองค์การบริหารส่วนตำบล อาจทำกิจการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล(1)ให้มีน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภคและการเกษตรเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ใน ตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วงจึงได้จัดการให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในเรื่องน้ำอุปโภค-บริโภค ขอรับการสนับสนุนน้ำอุปโภค-บริโภค โดยการยื่นคำร้องขอรับการสนับสนุนน้ำอุปโภค-บริโภค ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลโดยยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา

#### ช่องทางการให้บริการ

<p>สถานที่ให้บริการ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โทรศัพท์ 0 5637 1127 / ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน (หมายเหตุ: -)</p>	<p>ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่ เวลา 08:30 - 16:30 น.</p>
--	--

#### ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 0 -

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่รับผิดชอบ
1)	<p>การตรวจสอบเอกสาร 1.ประชาชนยื่นคำร้องต่อเจ้าหน้าที่ 2.เจ้าหน้าที่รับคำร้องและเสนอผู้บริหารพิจารณา 3.ผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ 4.เจ้าหน้าที่ประสานไปยังหน่วยงานที่มีรถบรรทุกน้ำเพื่อขอความร่วมมือจัดส่งน้ำ กรณีรถบรรทุกน้ำว่างจะดำเนินการจัดส่งได้ทันที 5.เสร็จสิ้นภารกิจรายงานให้ผู้บริหารทราบ (หมายเหตุ: -)</p>	1 วัน	-

## รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
1)	สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ -	-
2)	สำเนาทะเบียนบ้าน ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ -	-

## ค่าธรรมเนียม

ลำดับ	รายละเอียดค่าธรรมเนียม	ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
1)	ไม่เสียค่าธรรมเนียม (หมายเหตุ: -)	ค่าธรรมเนียม 0 บาท

## ช่องทางการร้องเรียน แนะนำบริการ

ลำดับ	ช่องทางการร้องเรียน / แนะนำบริการ
1)	ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง โทรศัพท์ 0 5637 1127 หรือเว็บไซต์ <a href="http://www.bangmuang.go.th">http://www.bangmuang.go.th</a> (หมายเหตุ: -)
2)	ศูนย์บริการประชาชน สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / <a href="http://www.1111.go.th">www.1111.go.th</a> / ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))

## แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก

ลำดับ	ชื่อแบบฟอร์ม
	ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

## หมายเหตุ

### ข้อมูลสำหรับเจ้าหน้าที่

**ชื่อกระบวนการ:** การขอรับการสนับสนุนน้ำ อุปโภค-บริโภค

**หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนการ:** องค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์  
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

**ประเภทของงานบริการ:** กระบวนการบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว

**หมวดหมู่ของงานบริการ:** รับแจ้ง

**กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:**

1)พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537ซึ่งแก้ไขโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล(ฉบับที่6) พ.ศ.2552

**ระดับผลกระทบ:** บริการทั่วไป

**พื้นที่ให้บริการ:** ท้องถิ่น

**กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลา:** ไม่มี

**ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ:** 0.0

**ข้อมูลสถิติของกระบวนการ:**

จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 1

จำนวนคำขอที่มากที่สุด 10

จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 1

**ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน:** [สำเนาคู่มือประชาชน] การขอรับการสนับสนุนน้ำ อุปโภค-บริโภค 09/09/2558 11:05